



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว๔๐๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาที ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๑. วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม และ ขับเคลื่อนให้สามารถเปิดโรงพยาบาลสนาม ที่ วมศ.๒ ได้อย่างราบรื่น</p> <p>๒. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ แม้จะมีข้อผิดพลาด แต่ก็สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างน่าพอใจ ภายใต้แรงกดดัน ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ขอให้ทีมมีความรู้รักสามัคคี ให้ กำลังใจซึ่งกันและกัน</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม</p>	ประชุม	
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>-ไม่มี-</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปกิธนะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ -๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัด มหาสารคามมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม ๑๘ ราย เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย รักษาหาย จำนวน ๑ ราย อยู่ระหว่างการ รักษา จำนวน ๑๖ ราย โดยเป็นผู้ป่วยในการระบาดระลอกแรก จำนวน ๑ ราย และเป็นผู้ป่วยในการระบาดระลอกใหม่ จำนวน ๑๗ ราย</p> <p>๒. สรุพบเหตุการณ์ Cluster อาเภอเมืองมหาสารคาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) จากการสอบสวนการระบาด พบผู้ป่วยเป็น กลุ่มก้อน ใน Cluster นี้ รวม ๑๗ คน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๕ คน จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ คน และจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่รายที่ ๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่รายที่ ๒ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ราย ๒ (เพิ่มเติม) และรายที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่รายที่ ๘ - ๑๕ ราย - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่รายที่ ๑๖ และรายที่ ๒ - ๑๕ เพิ่มเติม <p>๓. เผื่อระวังในกลุ่มเสี่ยง มีการกระจายจุดในการคัดกรองและเก็บตัวอย่างไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน ๕ จุด ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านส่อง ศูนย์แพทย์ชุมชนราชภัฏ และศูนย์แพทย์ชุมชนศรีสวัสดิ์ โดยส่งสิ่งส่งตรวจตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ ๗ ขอนแก่น พบว่า ส่งตรวจจำนวน ๔,๒๗๐ ราย ทราบผล จำนวน ๑,๕๘๓ ราย ไม่พบเชื้อ และรอผลตรวจ จำนวน ๒,๖๘๗ ราย</p> <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>๑. ตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ขอให้ติดตาม Time line ของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบว่าผู้ป่วยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ทราบ และพบว่ามีความซ้ำซ้อนของข้อมูลในรายที่ ๑๖-๑๗ เนื่องจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงจะเป็นกลุ่มเดียวกัน อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการจัดการระบบข้อมูล</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจคัดกรองให้ครบทุกคน และติดตามการ Home Quarantine อย่างเข้มงวด - สรุปข้อสั่งการ <p>๑. ให้ดำเนินการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ได้มากที่สุด โดยสามารถขอรับสนับสนุนทีม CDCU จากระดับอำเภออื่นๆ มาช่วยติดตามได้ โดยต้องดำเนินการจัดทำ Active case finding ให้ครบ</p> <p>๒. มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT ประสานทีมจาก สคร.๗ ขอนแก่น มาช่วยในการทำข้อมูล Matrix ของผู้ป่วยทั้ง ๑๗ ราย เพื่อชี้เป้าให้ตรวจ และ Time line ของสถานที่ต่างๆ และขอบุคลากร CDCU ของ อ.ชื่นชม มาช่วยในการสอบสวนโรค และวิเคราะห์ข้อมูล</p>	<p>๑. ให้ดำเนินการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ได้มากที่สุด โดยสามารถขอรับสนับสนุนทีม CDCU จากระดับอำเภออื่นๆ มาช่วยติดตามได้ โดยต้องดำเนินการจัดทำ Active case finding ให้ครบ</p> <p>๒. มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT ประสานทีมจาก สคร.๗ ขอนแก่น มาช่วยในการทำข้อมูล Matrix ของผู้ป่วยทั้ง ๑๗ ราย เพื่อชี้เป้าให้ตรวจ และ Time line ของ</p>	<p>-กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ -สสอ.เมือง -รพ.มค</p> <p>-กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๓. ให้ทำ sentinel surveillance กลุ่มเฉพาะที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง เช่น กลุ่มสถานบันเทิง นักเรียน เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหมุนเวียนมาช่วยดำเนินการ โดยมอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการนัดหมายทีม และวางแผน ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุด และมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๑ คน เป็นผู้จัดการค้นหาข้อมูล ขึ้นทะเบียน นัดหมายให้ได้มากที่สุด</p> <p>๔. มอบ สสอ.เมือง ให้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตรวจหาเชื้อแล้ว ให้มีการติดตามโดยการโทรศัพท์ติดตามอาการ Home Quarantine ๑๔ วัน การโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และประสาน อสม. ในการติดตามเยี่ยมอาการเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบการ Home Quarantine ห้ามมิให้ออกจากบ้าน และให้มีการรายงานการติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๓๕๐ คน ทุกวัน</p> <p>สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น</p> <p>- จากการติดตาม สังเกตการณ์ ทีมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีการดำเนินงานที่มีความพร้อม และมีทีมงานเข้มแข็ง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทีมควบคุมโรคจังหวัดมหาสารคามแล้ว</p> <p>นายกฤษณ์ โปธิศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>การเตรียมการหลังจากจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลให้ดำเนินการอย่างไร</p> <p>นางพชรวรรณ คุสกุลรัตน์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <p>ให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>สถานที่ต่างๆ และขอบุคลากร CDCU ของ อ.ชื่นชม มาช่วยในการสอบสวนโรค และวิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>๓. ให้ทำ sentinel surveillance กลุ่มเฉพาะที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง เช่น กลุ่มสถานบันเทิง นักเรียน เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหมุนเวียนมาช่วยดำเนินการ โดยมอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการนัดหมายทีม และวางแผน ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุด และมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๑ คน เป็นผู้จัดการค้นหาข้อมูล ขึ้นทะเบียน นัดหมายให้ได้มากที่สุด</p> <p>๔. มอบ สสอ.เมือง ให้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตรวจหาเชื้อแล้ว ให้มีการติดตามโดยการโทรศัพท์ติดตามอาการ Home Quarantine ๑๔ วัน การโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และประสาน อสม. ในการติดตามเยี่ยมอาการเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบการ Home Quarantine ห้ามมิให้ออกจากบ้าน และให้มีการรายงานการติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๓๕๐ คน ทุกวัน</p>	<p>-นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม ป้องกัน) -กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ</p> <p>-สสอ.เมือง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(COVID-๑๙) ฉบับปรับปรุง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คือ ไม่มีการกักตัว หลังจากออกจากโรงพยาบาล ๑๔ วัน และไม่มีต้องมีการ swab เชื้อ</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) นายหัสชา เน้อยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) - ผลการดำเนินงาน Sentinel Surveillance จำนวน ๕ ศูนย์ ดำเนินการ ๒ วัน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตรวจได้ ๒,๒๒๓ ราย วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตรวจได้ ๑,๘๘๓ ราย รวมทั้งหมด ๔,๑๐๖ ราย</p> <p>ทีม Case management นางพรพรรณ คุณกุลรัตน์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) ๑. รายงานความพร้อมหอผู้ป่วยแยกโรค รพ.มหาสารคาม มีผู้ป่วย รับไว้ทั้งหมด ๑๗ ราย ประกอบด้วย - ห้อง AIIR ว่าง - ห้อง Modified ใช้ไป ๓ ห้อง ว่าง ๔ ห้อง - ห้อง Isolation ใช้ไป ๖ ห้อง ว่าง ๗ ห้อง ๒. รายงานความพร้อมหอผู้ป่วยแยกโรค รพ.มหาสารคาม มีผู้ป่วย รับไว้ทั้งหมด ๑๗ ราย ประกอบด้วย - ห้อง Modified ว่าง - ห้อง Isolation ใช้ไป ๘ ห้อง ว่าง ๔ ห้อง ๓. ได้รับการสนับสนุนทีมพยาบาล จากโรงพยาบาลบรบือ จำนวน ๒ คน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน ๒ คน และโรงพยาบาลวาปีปทุม จำนวน ๑ คน ร่วมปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยแยกโรคที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๔. cohort ward โรงพยาบาลกุดรัง มีการเตรียมพร้อมทีม ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยแยกโรคเรียบร้อยแล้ว โดยหอผู้ป่วยแยกโรคที่ โรงพยาบาลกุดรัง ประกอบด้วย VIP ๒ ห้อง Ward ชาย ๑๒ เตียง และ Ward หญิง ๑๒ เตียง ๕. รพ.สุทธาเวช ได้รับการสนับสนุนยา favipiravir แล้ว ตามข้อสั่ง การ IC ตอนนี้มี Stock จำนวน ๓๐๐ เม็ด คาดว่าเพียงพอต่อการรักษา นายประเสริฐ ศรีสารคาม (โรงพยาบาลมหาสารคาม) - นำเสนอการจัดทำ data center บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโควิด- 19 มีการสรุปภาพรวมเป็นหน้า dashboard เป็นภาพรวมของจังหวัด โดยผู้บริหารสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ Real time ทีม MCATT นางสาวนวลปรานค์ ดวงสว่าง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑. ได้รับการประสานจาก รพ.มหาสารคาม เรื่องการดำเนินการประเมินสภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวที่ รพ.มหาสารคาม จำนวน ๗ ราย ผลการประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๒. ผลการประเมิน Mental health check-in จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕,๗๕๓ ราย พบว่า มีความเครียดสูง ร้อยละ ๑.๓๖ เสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ ๒.๑๒ เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ ๐.๖๘ มีภาวะหมดไฟ ร้อยละ ๓.๒ โดยกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลครบทุกราย</p> <p>ทีม EMS/MERT นางเอมอร สุทธิสา (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด) - ทีมที่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้กลับมาแล้ว และได้กักตัวอยู่ที่ รพ.มหาสารคาม เป็นเวลา ๑๔ วัน</p> <p>ประธาน (IC) - มอบกลุ่มงาน NCD ในการวางแผนเตรียมพร้อมขอบคุณทีมที่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากกักตัวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทีม SERT นายประวัตติ แผลงมาลัย (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>๑. ตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ของสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการมีการปิดร้าน และมีการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว และได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดจากเทศบาล</p> <p>๒. การลงพื้นที่ โรงพยาบาลสนามที่ วศม.๒ เพื่อดูระบบการจัดการขยะติดเชื้อ และระบบน้ำประปา พบว่า น้ำใช้ไม่มี คลอรีน ได้ประสานให้เทศบาลเมืองมหาสารคามมาดำเนินการเตรียมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ DMHT ระดับอำเภอ พบว่า มีบางแห่งที่ยังปฏิบัติไม่ครบทุกข้อ ได้ให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ในการไม่สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>๔. มีข้อเสนอจากผู้ประกอบการบ่อกุ้ง เรื่องการขอใบรับรองผลการตรวจโรคโควิด-19 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค</p> <p>ประธาน (IC) ๑. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้า-ออก โรงพยาบาล และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของสถานบริการอย่างจริงจัง</p>	<p>๕. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้า-ออกโรงพยาบาล และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของสถานบริการอย่างจริงจัง</p>	<p>-รพ.ทุกแห่ง -สสอ.ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒. ให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ระบุสถานที่ และ รายละเอียดข้อปฏิบัติที่ยังไม่ครบ เพื่อประกอบการนำเสนอในการ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามในครั้งต่อไป</p> <p>๓. กรณีผู้ประกอบการขอให้ออกใบรับรองแพทย์ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้สถานประกอบการนั้น และมอบกลุ่มงานนิติการเป็นผู้ออก ใบรับรองให้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการร้องขอ</p> <p>ทีม JIT</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>Field Hospital (รพ.สนาม)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)</p> <p>นายวัฒนะ ศรีวัฒนา</p> <p>(ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <p>๑. ขอรื้อประเด็นสื่อสารความเสี่ยงคือ</p> <p>๑.๑ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>๑.๒ การเข้าออกพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต้องมีการอนุญาต หรือไม่</p> <p>๑.๓ กรณีที่มีข่าวรั่ว</p> <p>๑.๔ Time line ที่มีความผิดพลาด</p> <p>๑.๕ สถานประกอบการที่มีการปิด และทำความสะอาด ต้องการใบรับรองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการแล้ว</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการยังไม่มี การดำเนินการทางกฎหมาย ให้รอนโยบายจากกระทรวง ยังไม่ต้อง ดำเนินการอะไร</p> <p>๒. การเข้าออกพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้ใช้มาตรการเชิงบริหาร ในการขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่</p> <p>๓. กรณีข่าวรั่วขอให้ผู้บริหารกำชับบุคลากรในการเปิดเผยข้อมูล ทางราชการ</p> <p>๔. Time line ถ้ามีความผิดพลาดให้พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด และ แสดงความเสียใจ ขอโทษ ในสิ่งที่ผิดพลาด และกำชับทีมที่ทำ Time line ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเผยแพร่</p> <p>๕. มอบกลุ่มงานนิติการดำเนินการออกหนังสือรับรองสถานที่ที่ปิด และทำความสะอาด</p>	<p>๖. ให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ระบุสถานที่ และ รายละเอียดข้อปฏิบัติที่ยังไม่ครบ เพื่อประกอบการนำเสนอในการ ประชุมคณะกรรมการควบคุม โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามในครั้ง ต่อไป</p> <p>๗. กรณีผู้ประกอบการขอให้ออก ใบรับรองแพทย์ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้สถานประกอบการนั้น และ มอบกลุ่มงานนิติการเป็นผู้ออก ใบรับรองให้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการ ร้องขอ</p>	<p>-กลุ่มงาน อนามัย สิ่งแวดล้อม และอาชีว อนามัย</p> <p>-กลุ่มงานนิติ การ</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ (กลุ่มงานนิติการ) - ได้ดำเนินการออกคำสั่งปิดสถานที่ และการทำความสะอาดสถานประกอบการที่เสี่ยง โดยพิจารณาจาก Time line ร่วมกับวิเคราะห์กับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยทำการปิดสถานประกอบการ ๑๒ แห่ง และทำความสะอาด ๒๖ แห่ง รวม ๓๘ แห่ง และได้ดำเนินการทำหนังสือ ขอโทษ สถานที่ที่ผิดพลาดตาม Time line แล้ว</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นางแฉล้ม รัตนพันธ์ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข) - ข้อมูลทรัพยากร COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม มีทรัพยากรตามที่กระทรวงกำหนด คงคลัง ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง (ภาพรวม) อย่างน้อย ๒ เดือน ยา favipiravir ทั้งเขตมีจำนวน ๑,๔๐๐ เม็ด จ.มหาสารคาม มี ๗๒๒ เม็ด ได้สำรองไว้ที่ รพ.กุดรัง ๑๘ เม็ด นายวิฑูรย์ ละอองทอง (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ๑. การจัดทำรั้ว ด้านหลัง วศม.๒ หลังจากที่ได้สำรวจโรงพยาบาลสนาม ได้ดำเนินการประสาน อบจ.ให้เข้าไปดูพื้นที่แล้ว ๒. ประกันสุขภาพบุคลากรที่ได้จัดทำประกันโควิด-19 ได้ตรวจสอบแล้ว จะหมดอายุในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นางสาวบัวขาว กะฐินใหม่ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) - ขอให้ ทุกอำเภอส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินค่าตอบแทน CDCU รอบที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๖ -๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) - ไม่มี -</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) ๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายประวิติ แผลงมาลัย (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>- รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พบว่า ค่า PM ๒.๕ อยู่ที่ ๒๗ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM๒.๕</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา นางพชรวรรณ คุณกุลรัตน์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <p>- ขอหารือการ refer ผู้ป่วย TB ในรายที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษา รพ.มหาสารคาม ขอให้ รพช.ประสาน แพทย์ที่ปรึกษา (staff) ในการชะลอการส่งต่อผู้ป่วย TB หรือไม่ เพราะต้องขอห้องแยกโรคไว้ให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19</p> <p>นางจิราพร พิลัยกุล (โรงพยาบาลมหาสารคาม)</p> <p>- ถ้ากรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการหนัก รักษาไม่ไหว รพ.มหาสารคาม ยังรับ refer เช่นเดิม</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ประธาน (IC)</p> <p>๑. มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดทำSlide นำเสนอสถานการณ์ แผนการดำเนินงานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 นำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภักคินันท์ เรืองช่อ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)